

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2022

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến đánh giá
tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022.**

Ngày 06/7/2022, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian đến như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã dần được kiểm soát, đời sống và sinh hoạt của người dân trở lại trạng thái bình thường, hoạt động sản xuất, kinh doanh từng bước khôi phục và phát triển; cùng với những giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt, sâu sát, quyết liệt của UBND tỉnh và sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và phát triển khá. Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 7,01% so với cùng kỳ (*cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước và xếp thứ 03 trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung*); trong đó: Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,17%; công nghiệp và xây dựng tăng 8,28% (*riêng công nghiệp tăng 8,88%*); dịch vụ tăng 9,4%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,2%. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,17% so cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phục hồi mạnh mẽ, trong đó lượng khách du lịch đến tỉnh tăng 94% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 67,5% dự toán năm, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, đạt 41,3% kế hoạch năm và cao hơn tỷ lệ giải ngân trung bình của cả nước. Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống của đại bộ phận nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định; công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền luôn được chú ý quan tâm.

Nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, một số nội dung công tác trọng tâm, cụ thể như sau:

1. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH13 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

2. Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên bám sát diễn biến, đánh giá và dự báo tình hình dịch; sẵn sàng các kịch bản phòng, chống dịch cho mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; khẩn trương hoàn thành việc tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh theo quy định. Chú trọng công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh theo mùa, nhất là bệnh sốt xuất huyết; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân. Triển khai các giải pháp đảm bảo cung cấp kịp thời, đầy đủ thuốc điều trị và trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế.

3. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với công tác lập quy hoạch: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch xây dựng vùng huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời tiến hành rà soát, điều chỉnh và tiến tới phủ kín quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu đô thị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

4. Tiếp tục đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc làm rõ trách nhiệm người đứng đầu trong đảm bảo tiến độ và chất lượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 1012/UBND-VX ngày 02/3/2022, phấn đấu đến ngày 30/9/2022 tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 60% và đến ngày 31/01/2023 đạt 100% kế hoạch vốn giao. Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tiếp tục rà soát, thực hiện việc cắt giảm các dự án, công trình chưa cấp bách, chưa thật sự cần thiết để điều chuyển và tập trung vốn thực hiện các dự án trọng điểm; tiếp tục rà soát, cơ cấu lại đầu tư công theo hướng đầu tư phải có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không manh mún, dàn trải. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án, công trình thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; xác định việc đẩy mạnh giải ngân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao, không để nảy sinh tham nhũng, tiêu cực, lãng phí nguồn lực.

5. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình thế giới và hướng dẫn, thông báo của các Bộ, ban, ngành Trung ương để kịp thời xây dựng các giải pháp

nhằm chủ động đối phó, thích ứng, duy trì sự ổn định và phát triển kinh tế của tỉnh. Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp (kể cả hợp tác xã, hộ kinh doanh) tiếp cận các gói chính sách hỗ trợ của Nhà nước về miễn, giảm, giãn thuế, phí, tiền thuê đất, tiếp cận nguồn vốn vay, giảm lãi suất, cơ cấu lại thời hạn trả nợ... để đơn vị sớm ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án tại Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (huyện Vân Canh); các dự án năng lượng tái tạo, công nghiệp, du lịch tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của các tổ chức, người dân liên quan đến việc triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Long Sơn và Cảng tổng hợp quốc tế Long Sơn (huyện Phù Mỹ); kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai Dự án này.

6. Tiếp tục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là tình trạng chèo kéo khách, du lịch tự phát, không niêm yết giá dịch vụ, ép giá,... Đẩy mạnh công tác quản lý trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, khu dân cư tại thành phố Quy Nhơn và các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Tiếp tục hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng chương trình, kịch bản để tổ chức các hoạt động văn hóa - du lịch theo Kế hoạch đề ra, như: Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định, Liên hoan Câu lạc bộ Nghệ thuật bài Chòi dân gian Bình Định mở rộng, các hoạt động hè,... nhằm tạo tác động lan tỏa, thu hút du khách đến Bình Định.

7. Tập trung triển khai xây dựng các dự án, công trình trọng điểm về kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục... như: Đường ven biển (đoạn Đê Gi - Mỹ Thành); đường kết nối đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn; đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân; đập dâng Phú Phong (huyện Tây Sơn);... Đặc biệt, khẩn trương thực hiện hoàn tất các thủ tục, kịp thời triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua tỉnh Bình Định và các dự án trọng điểm của tỉnh, đảm bảo theo quy định pháp luật.

8. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thu khác; nuôi dưỡng các nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai và nguồn thu còn dư địa; tăng cường công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2022 theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 159/TB-UBND ngày 14/6/2022, Công văn số 2395/UBND-TH ngày 06/5/2022, Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 11/5/2022, Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 04/7/2022, Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 04/7/2022 và các văn bản chỉ đạo có liên quan, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đã được HĐND tỉnh

giao. Theo dõi, quản lý cân đối, hài hòa giữa công tác thu và chi ngân sách các cấp; điều hành chi đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả; tăng dần tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tạo động lực phát triển kinh tế.

9. Nâng cao chất lượng hoạt động trong các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao, an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Tập trung tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh; triển khai kế hoạch năm học mới 2022 - 2023 gắn với đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng đảm bảo chất lượng học tập cho học sinh cuối cấp. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác chăm lo hỗ trợ gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức chu đáo các hoạt động nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7), trong đó các sở, ngành, địa phương chủ động tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng.

Đổi chiều Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

10. Triển khai hiệu quả Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành Đề án tổng thể về xây dựng Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Bình Định; đẩy mạnh thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn lớn về phát triển công nghệ thông tin, đảm bảo việc đầu tư chuyển đổi số trong toàn tỉnh có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao.

11. Tăng cường công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật trên các nền tảng số, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 thực chất, linh hoạt, hiệu quả.

12. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo và các điểm nóng chính trị - xã hội (nếu phát sinh) trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, thuyết phục, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ mới phát sinh, không để trở thành điểm nóng; tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan ở Trung ương, tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài. Kiên quyết thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; không để xảy ra các sai phạm trong việc cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho người dân; khắc phục các sai phạm, khuyết điểm sau kết quả kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

13. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen và các tệ nạn xã hội khác. Chủ động các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống thiên tai, cháy nổ trên địa bàn tỉnh.

14. Đẩy nhanh việc phân cấp, ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đầu tư, quy hoạch, xây dựng,... Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) của tỉnh. Rà soát, tổ chức sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 6.

Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- BTCĐ, TCT, KSTT, TH-CB;
- Lưu: VT, K3.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An